



## ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เรื่อง สอบราคาก่อสร้างห้องทรงแฉกแปยุและอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และถังกรองสนิมเหล็ก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องทรงแฉกแปยุและอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และถังกรองสนิมเหล็ก ตำบลหินเหล็กไฟ สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่กรณีรัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้รับทราบข้อปัญหา รายละเอียดต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนด และจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหัวหิน ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ชั้น ๒) และตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ฯ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๗-๖๒๘๓ ต่อ ๒๑ ในวันและเวลาราชการ หรือเรียกดูประกาศสอบราคาได้ที่ [WWW.HINLEKFAI.GO.TH](http://WWW.HINLEKFAI.GO.TH) และ [WWW.GPROCUREMENT.GO.TH](http://WWW.GPROCUREMENT.GO.TH)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



( นายนาวิน มุลมงคล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

